

Xin ĐTC Phó Tổng nên tiếp xúc để ĐTC Tổng Giám Mục Giuse tiếp xúc nhiêm vụ Mục Tổng của mình.



Kính gửi ĐTC Tổng Giám Mục Phó Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Trước hết, chúng con xin gửi tới ĐTC Phó Tổng lời chúc sức khỏe và sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Kính thưa ĐTC Phó Tổng,

Nghe tin Tòa Thánh bổ nhiệm ĐTC Cha làm Phó Tổng Giám Mục Hà Nội thay vì vui mừng thì lòng chúng con quặn đau.

1- Chúng con quặn đau bởi vì chúng con biết rằng một ngày không xa ĐTC Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ ra đi nhường ghế cho ĐTC Phó Tổng Phêrô. Và như thế Giáo Hội sẽ mất đi một vị chủ chăn tài đức. Vị chủ chăn tài đức đó đã được nhiêm vụ qua các bài viết được đăng trên các trang diễn đàn.

Con xin trích một đoạn trong “Thế thế nh nguy” của nuvuongcongly.com gửi ĐTC Giáo Hoàng Benedicto XVI... rằng : “Ngài đã thể hiện sự dấn thân, thánh thiện và đức hạnh với những gian nan của giáo dân và cộng dân Việt Nam chúng con. Ngài luôn được sự yêu mến hết lòng của mọi tín hữu Tổng Giáo Phận Hà Nội, của toàn thể giáo dân Việt Nam và là biểu tượng của mọi người yêu chuộng Sự thật - Công lý – Hòa Bình”. Đúng “Ngài là thành trì vững chắc, là mái nhà che chở cho chúng con trú ngụ trên con đường đời thân yêu của Chúa và Giáo Hội”. Chúng con, giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội cần một vị chủ chăn luôn sát cánh với đoàn chiên nhỏ bé.

2- Chúng con quẫn đau vì chúng con luôn nghe HĐGMVN dõ y “Hiệp thông” nhưng chính các Ngài không hiệp thông chút nào?

Khi vì Công Lý và Sợ Thốt, vì đót đai, tài sản của Giáo Hội bị chiếm đoạt, các linh mục và giáo dân bị bắt bớ... Đức Tổng giám mục ra bệnh viện thì bị truy nã thông và báo nhà nước vu khống, mồi. Giáo dân khắp nơi thiếp nạn nguy hiểm hiệp thông cùng Đức Tổng giám mục còn Hội đồng Giám mục Việt Nam thì im lặng tiệp. Thậm chí còn nói: “đồng cảm chứ không đồng thuôn”.

3- Chúng con quẫn đau vì chức phó Tổng Giám mục Hà Nội không phải là ai khác mà là chính Đức Cha, Chủ tịch HĐGMVN:

Như bài trước đã phân vân của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt với WHD cho biết: quá trình bị nhậm mệnh với Giám mục giám năm trước của bị nạn, trong đó bị nạn thứ 4 và cũng là bị nạn quyệt đôn là Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như vậy, trước khi bị nhậm mệnh Đức Cha lên làm Tổng giám mục phó Hà Nội thì Tòa Thành đã hỏi ý kiến Đức Cha. Trong thời điểm này nếu Đức Cha từ chối thì có phải là từ chối không? Nhưng tiếc thay Đức Cha đã “đồng ý”. Và như vậy Đức Cha đã đồng ý đồng lòng với cái nhìn “không từ chối” với Đức Cha. Nhưng người nói: Đức Cha “thích” và “mong muốn” chức phó Tổng giám mục đã từ lâu. Vì nếu Đức Cha không “thích” thì Đức Cha đã từ chối. Nếu Đức Cha không “thích” thì Đức Cha đã đồng ý ra bệnh viện cho lập trình của Đức Tổng giám mục Giuse.

Liệu chúng con có đồng cảm hiểu sự kiện này như câu chuyện trong Kinh Thánh với việc các anh em con Giacóp bán Giuse sang Ai cập không ?

4- Chúng con quẫn đau vì việc bị nhậm mệnh Đức Cha vào Phó Tổng giám mục Hà Nội thì đồng ý như Đức Cha đang đồng ý với phía người của đồng nghiệp nhậm. Và như thế, Đức Cha không nói thì mọi người hiểu Đức Cha đã không chấp nhận đồng ý với của Đức Tổng giám mục luôn đồng ý với kỳ u “bệnh viện cho Công Lý và Sợ Thốt”. Khi Đức Cha chấp nhận chức Phó Tổng giám mục Hà Nội và rồi lên làm Tổng giám mục trong nay mai thì mọi người đồng ý Đức Cha chấp nhận đồng ý với cách làm của Nguyễn Văn Thôn, của Nguyễn Văn Tuấn Dũng và của CSVN (Chiếm Tòa Khâm Sát, đót đai Giáo xứ Thái Hà, đót phá Thánh Giá đồng Chiêm...).

5- Chúng con quẫn đau vì khi Đức Cha ra Hà Nội thì CSVN sẽ có hệ còn con cái Hội Thánh thì từ chối.

Tâm tình mọt giáo dân Hà Nội gửi ĐTC TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn

Tác Giả: Tôma Nguyễn Thành Tâm
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 15:15

Mọt khi ĐTC Phó Tông đäng vä phía Ông Thäo, Dũng... thì con cái Hội Thánh biết đäa vào ai?

Tä nay CSVN sä có cä mà cä pät Giáo Hội, đàn áp nhäng ngä i yêu chuäng Công Lý và Hoà Bình. Thäng ôi !

Vì nhäng lý do trên đây và väi lòng yêu män Giáo hội, yêu thäng giáo dân đau khä, xin ĐTC Phó Tông đäng nên tä chäc đä ĐTC Tông Giám Mục Giuse tiếp täc nhiäm vä Mục Tä cäa mình.

Chúng con thành kính tri ân ĐTC Phó Tông Giám Mục HN.

Kính thäa ĐTC Phó Tông,

Trên đây là nhäng tâm tình cäa mät ngä i con yêu män Giáo hội, có đäu gì không phäi xin ĐTC Cha thay mät Chúa tha täi cho con. Kính chúc ĐTC Cha vän an.

Giáo dân Hà Nội
Tôma Nguyễn Thành Tâm

Người n: Nä väng Công Lý